

Số: /KH-UBND

Lạc Viên, ngày tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 28/KH- UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của UBND quận Ngô Quyền về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023.

Ủy ban nhân dân phường Lạc Viên xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tiếp tục quán triệt thực hiện đồng bộ các mục tiêu, giải pháp về phòng chống tham nhũng lãng phí trong cán bộ công chức cơ quan UBND Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Đảng, Thành ủy, ban Thường vụ Thành ủy nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng trong cán bộ công chức, phát huy vai trò tham gia giám sát của nhân dân, các tổ chức đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc; Huy động sức mạnh toàn hệ thống chính trị nhằm xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục những hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn, từng bước ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.

Tích cực tuyên truyền để tạo sự chuyển biến về trách nhiệm của cán bộ công chức, người lao động trong việc triển khai, thực hiện các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng và xử lý các hành vi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, kinh tế xã hội trên địa bàn.

2. Yêu cầu:

Kế hoạch đảm bảo triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trên tinh thần phòng, ngừa là chính. Kiên quyết xử lý kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, cản trở việc chống tham nhũng.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Trung ương 4 khóa XI; chủ động phòng ngừa và kiên quyết xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí. Quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng,

ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, có năng lực trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch xây dựng nhiệm vụ cụ thể, tổ chức thực hiện có tính chủ động, tiến hành kịp thời và mang lại hiệu quả.

II. NỘI DUNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tuyên truyền pháp luật về PCTN:

a. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

-Xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023. Triển khai, quán triệt các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng đặc biệt là nội dung pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, ủy ban nhân dân Thành phố; kế hoạch của ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền về công tác phòng, chống tham nhũng.

-Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực của cán bộ công chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ và phát hiện các hành vi tham nhũng để có biện pháp xử lý.

- Kịp thời biểu dương các gương điển hình tốt, các kinh nghiệm hay, phê phán hành vi tiêu cực với những hình thức phù hợp.

b. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng:

- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về PCTN trên hệ thống loa truyền thanh và thông qua các tổ chức đoàn thể. Tập trung vào các nội dung tuyên truyền luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật phòng, chống tham nhũng; văn bản của UBND Thành phố; các văn bản của Quận ban hành.

2. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng:

Thực hiện công khai, minh bạch trong các hoạt động của UBND trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý sử dụng ngân sách, mua sắm tài sản công. Thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với các khoản chi từ ngân sách.

Tăng cường việc thực hiện các quy tắc ứng xử nhằm nâng cao văn hóa công sở, văn hóa giao tiếp của cán bộ công chức và người lao động.

Thực hiện việc ký cam kết giữa cán bộ công chức với thủ trưởng đơn vị về thực hiện tốt nhiệm vụ chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong giải quyết công việc với tổ chức và công dân.

Thực hiện nghiêm túc các quy định tại nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trực tiếp chịu trách nhiệm trước cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về công tác phòng chống tham nhũng.

Quản triệt và triển khai nghiêm túc các quy định về kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP Ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt thí điểm mô hình chính quyền điện tử tại UBND phường. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ xung, thay thế các văn bản trái với quy định của pháp luật, các văn bản có nội dung chồng chéo. Chính sửa, bổ xung, hoàn thiện quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nâng cao chất lượng hoạt động bộ phận một cửa, thực hiện chính quyền một cửa liên thông, niêm yết công khai bộ thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa.

Tăng cường công tác tự kiểm tra, theo dõi, đôn đốc trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao của cán bộ, công chức, người lao động nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi tham nhũng.

3. Công tác phối hợp:

Thực hiện Chỉ thị số 50- CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các đoàn thể của phường trong việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt trong công tác phòng, chống tham nhũng, nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền vận động, giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, trong đó tập trung vào các giải pháp phòng ngừa. Nâng cao năng lực phát hiện và xử lý các

hành vi tham nhũng. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra các lĩnh vực đất đai, tài chính ngân sách, quản lý tài sản công, công tác giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng.

2. Chủ tịch UBND phường chỉ đạo thực hiện kế hoạch của UBND định kỳ hàng quý, 6 tháng, một năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND quận.

3. Giao bộ phận tư pháp hộ tịch, văn phòng UBND giúp Chủ tịch UBND phường theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ.

4. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả việc thực hiện nhằm bổ xung rút kinh nghiệm.

Yêu cầu các bộ phận chuyên môn, các tổ chức liên quan thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Đề nghị cấp ủy Đảng; UBMTTQ; các tổ chức xã hội và nhân dân trong phường tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch.

Nơi nhận:

- UBND quận;
- Đảng ủy- HĐND- UB MTTQ phường;
- CT; PCT UBND Phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Mạc Văn Huấn